

# Sẵn sàng tổ chức kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT

Năm học 2020 - 2021 là năm học thứ hai liên tiếp ngành Giáo dục chịu ảnh hưởng của dịch Covid-19. Khác với năm học trước, giai đoạn nước rút để học sinh lớp 9 chuẩn bị cho kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT cũng là lúc trên địa bàn tỉnh xuất hiện các ca lây nhiễm Covid-19 trong cộng đồng. Tuy nhiên, đến thời điểm này, mọi khâu chuẩn bị đã hoàn tất. Ngành Giáo dục đã sẵn sàng tổ chức thành công kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm nay.



Học sinh lớp 9 Trường Tiểu học và THCS An Vũ (Quỳnh Phụ) tập trung cao độ, sẵn sàng cho kỳ thi sắp tới.

### Nhiều cơ hội cho thí sinh

Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2021 - 2022 diễn ra trong hai ngày 19 - 20/6. Bà Trần Thị Bích Vân, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo cho biết: Để tạo cơ hội vào học tại các trường THPT công lập cho thí sinh, năm nay công tác xét tuyển được chia thành 2 đợt. Đợt 1, hội đồng tuyển sinh của Sở Giáo dục và Đào tạo xét điểm trúng tuyển từ cao xuống thấp cho đến khi đủ số lượng tuyển sinh bằng 90% chỉ tiêu được giao. Đợt 2, xét trúng tuyển từ cao xuống thấp cho đến khi đủ 10% chỉ tiêu được giao còn lại. Nguyên tắc xét tuyển đó là chỉ xét tuyển đối với các thí sinh đã tham gia thi tuyển đầy đủ các bài thi, không vi phạm quy chế thi ở mức hủy bài thi, điểm các bài thi phải lớn hơn 1 điểm và có điểm xét tuyển lớn hơn điểm sàn. Thí sinh đã trúng tuyển đợt 1 không được nộp hồ sơ để xét tuyển đợt 2. Một điểm mới nữa

đó là thí sinh được chọn trường THPT trong phạm vi toàn tỉnh để đăng ký dự thi, nộp hồ sơ dự thi và xét tuyển đợt 1 tại trường THPT đấy. Sau xét tuyển đợt 1, những học sinh chưa trúng tuyển sẽ được nộp hồ sơ xét tuyển vào một trường THPT công lập để xét tuyển đợt 2. Theo thống kê của Sở Giáo dục và Đào tạo, năm nay toàn tỉnh có gần 21.000 thí sinh đăng ký dự thi. Hầu hết tại các điểm thi, số lượng thí sinh đăng ký dự thi đều cao hơn so với năm trước, trong đó điểm thi Trường THPT Lê Quý Đôn có số thí sinh đăng ký dự thi cao nhất với gần 1.100 thí sinh. Một số trường ở các huyện Vũ Thư, Kiến Xương, số lượng thí sinh đăng ký dự thi tăng hơn nhiều so với mọi năm. Lý giải về điều này, ông Phan Văn Đức, Trưởng phòng Khảo thí và Quản lý chất lượng, Sở Giáo dục và Đào tạo cho biết: Năm nay, một số trường như: Trường THPT Chu Văn An, Trường THPT Vũ Tiên, Trường THPT Lý Bôn, Trường THPT

Phạm Quang Thắm đều có số lượng thí sinh đăng ký dự thi cao hơn hẳn so với các năm trước. Một mặt do số lượng thí sinh năm nay cao hơn năm trước; mặt khác, nhiều thí sinh trên tuyển sẽ được nộp hồ sơ xét tuyển vào một trường THPT công lập để xét tuyển đợt 2. Theo thống kê của Sở Giáo dục và Đào tạo, năm nay toàn tỉnh có gần 21.000 thí sinh đăng ký dự thi. Hầu hết tại các điểm thi, số lượng thí sinh đăng ký dự thi đều cao hơn so với mọi năm. Lý giải về điều này, ông Phan Văn Đức, Trưởng phòng Khảo thí và Quản lý chất lượng, Sở Giáo dục và Đào tạo cho biết: Năm nay, một số trường như: Trường THPT Chu Văn An, Trường THPT Vũ Tiên, Trường THPT Lý Bôn, Trường THPT

### Xây dựng phương án thi cho thí sinh F0, F1, F2 và các thí sinh khác

Cũng như các kỳ thi khác, đối với kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm nay, các trường THPT được chọn đặt điểm thi đều chú trọng công tác kiểm tra, tu sửa cơ sở vật chất để tạo điều kiện tốt nhất giúp thí sinh hoàn thành bài thi. Bên cạnh đó, kỳ thi năm nay diễn ra trong điều kiện có dịch, vì vậy ngành Giáo dục đã xây dựng kế hoạch cụ thể để thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch;

có phương án riêng đối với các thí sinh là F0, F1, F2 hoặc vùng phong tỏa. Ông Nguyễn Viết Hiến, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo cho biết: Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo các trường THPT chủ động rà soát, phát hiện, phân loại các trường hợp cán bộ, giáo viên, nhân viên tham gia coi thi và học sinh thuộc đối tượng F0, F1, F2 (nếu có) kịp thời báo cáo Ban Chỉ đạo kỳ thi và cơ quan y tế địa phương để thống nhất biện pháp xử lý. Sở Giáo dục và Đào tạo đã xây dựng phương án thành lập hội đồng thi riêng cho đối tượng F2 và học sinh khu vực phong tỏa tại Trường THCS Hoàng Diệu (thành phố Thái Bình). Bên cạnh đó, các điểm thi phải bảo đảm các yêu cầu phòng, chống dịch bệnh tương tự như kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT chuyên vừa qua.

Là điểm thi có số lượng thí sinh dự thi đông nhất tỉnh, thời điểm này Ban Giám hiệu, cán bộ, giáo viên Trường THPT Lê Quý Đôn đang thực hiện các giải pháp đồng bộ, chuẩn bị kỹ lưỡng cho kỳ thi. Cô giáo Đặng Thị Thủy, Phó Hiệu trưởng Trường THPT Lê Quý Đôn chia sẻ: Những ngày này thời tiết rất nóng bức, vì vậy chúng tôi đã tăng cường kiểm tra, tu sửa hệ thống quạt điện, đèn chiếu sáng và cung cấp nước uống đầy đủ cho thí sinh dự thi. Bên cạnh đó, nhà trường đã xây dựng phương án nhằm thực hiện tốt các khâu của kỳ thi, trong đó chú trọng công tác phòng, chống dịch trong tất cả các khâu và xử lý kịp thời các tình huống phát sinh có thể xảy ra trong các ngày diễn ra kỳ thi. Chúng tôi đã tập huấn cho 50 thanh niên tình nguyện của Trường sẽ có trách nhiệm tư vấn và hướng dẫn các thí sinh đến từng phòng thi bảo đảm khoảng cách an toàn. Đồng thời, lực lượng an ninh ngoài cổng trường sẽ yêu cầu phụ huynh không tập trung tại khu vực cổng trường trong thời gian diễn ra kỳ thi. Nếu có thí sinh có biểu hiện sốt, ho, khó thở... chúng tôi đã bố trí phòng thi bổ sung để các em ngồi thi riêng và có giám thị coi thi như phòng thi khác. Sau mỗi buổi thi, nhà trường sẽ thực hiện vệ sinh khử khuẩn các phòng thi, kiểm tra và bổ sung kịp thời các điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế và phòng, chống dịch bệnh để chuẩn bị cho buổi thi tiếp theo.

Đến thời điểm này, 28 điểm thi đã hoàn tất công tác chuẩn bị, sẵn sàng tổ chức kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT bảo đảm an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế và phòng, chống dịch hiệu quả.

DẶNG ANH

# Đa dạng hoạt động tình nguyện vì cộng đồng

Thời gian qua, các cấp bộ đoàn trên địa bàn tỉnh đã có nhiều hoạt động khơi dậy sức trẻ, đảm nhận các công trình, phần việc, hoạt động tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng. Anh Nguyễn Minh Hồng, Bí thư Tỉnh đoàn cho biết: Hai năm nay, các phong trào, hoạt động tình nguyện được tổ chức trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp. Vì vậy, các cấp bộ đoàn đã kịp thời thích ứng, đổi mới phương thức triển khai, cập nhật các nội dung mới theo tình hình thực tế và chỉ đạo của cấp ủy đảng, chính quyền địa phương; không tổ chức các hoạt động đông người, thay vào đó là triển khai các đội hình tình nguyện với quy mô nhỏ, các hoạt động trực tuyến để thực hiện các phần việc, sáng kiến vì cộng đồng, bảo đảm an toàn, kiểm soát chặt chẽ nguy cơ lây nhiễm bệnh.

Thông nhất chủ trương và mục đích nên các cấp bộ đoàn cụ thể hóa các chương trình, chiến dịch tình nguyện để phù hợp với từng đối tượng nhằm tạo điều kiện để đoàn viên, thanh niên phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện, sáng tạo của tuổi trẻ. Anh Phạm Tuấn Đạt, Bí thư Đoàn Thanh niên, Chủ tịch Hội Sinh viên Trường Đại học Y Dược Thái Bình cho biết: Dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, hàng ngày hàng trăm người dân nhập viện, hàng ngàn người mất mạng, thanh niên ủng hộ kinh phí, vật liệu, ngày công để xây mới, sửa chữa nhà ở cho các gia đình có hoàn

Covid-19, 60 sinh viên đã lên đường chi viện cho Bắc Giang. Chống dịch ngay ở địa phương đã nhiều vất vả, thì làm việc tại "tâm dịch", xa nhà là thử thách lớn hơn gấp nhiều lần. Dù vậy các em đều thể hiện quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Cuối tháng 5 vừa qua, ngôi nhà của bà Trần Thị Liên, thôn Quán Tiên, xã Vũ Tiến (Vũ Thư) đã hoàn thành việc sửa chữa. Đây là một trong những công trình, phần việc của tuổi trẻ xã Vũ Tiến chào mừng thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Theo bà Liên: Nhà tôi trước khi sửa thì xập xệ, tường bong tróc, mái nhà bị dột nên đồ đạc để còn bừa bộn. Nhờ Đoàn Thanh niên xã đứng ra kêu gọi các nhà hảo tâm và hỗ trợ ngày công mà tôi yên tâm hơn khi mùa mưa bão đến. Anh Trần Quốc Ván, Bí thư Đoàn Thanh niên xã Vũ Tiến cho biết: Lựa chọn các vấn đề mà chính quyền, nhân dân cần, quan tâm gắn với tình hình thực tế của địa phương để triển khai các hoạt động tình nguyện, thời gian qua, bên cạnh các hoạt động tình nguyện thường xuyên như: hỗ trợ hàng tháng cho các địa chỉ xanh tình nguyện, bảo vệ môi trường, chăm lo các đối tượng chính sách, tham gia phòng, chống dịch Covid-19, Đoàn xã đã phát động trong đoàn viên, thanh niên ủng hộ kinh phí, vật liệu, ngày công để xây mới, sửa chữa nhà ở cho các gia đình có hoàn

cảnh đặc biệt khó khăn, người già neo đơn. Đoàn xã cũng đã kêu gọi hỗ trợ xây mới nhà ở cho bà Trần Thị Tôn, thôn Quán Tiên với tổng trị giá ủng hộ gần 100 triệu đồng.

Các cơ sở đoàn còn phối hợp tổ chức nhiều hoạt động tình nguyện. Chính sự liên kết này đã làm tăng hiệu quả của các hoạt động tình nguyện. Ông Lê Thiện Quý, thôn Đoàn Xá, xã Quỳnh Hải (Quỳnh Phụ) cho biết: Trước khi đến học tại UBND xã để làm căn cước công dân gắn chip điện tử, tôi nghĩ rằng sẽ rất phức tạp. Tuy nhiên, đến làm mới thấy đoàn viên, thanh niên địa phương hỗ trợ cùng các đồng chí công an tiếp nhận thông tin của người dân, phát tờ khai, hướng dẫn người dân khai báo để nghị cấp căn cước công dân. Mọi việc nhanh, gọn, thuận tiện. Mong rằng đoàn thanh niên các đơn vị, địa phương tiếp tục phối hợp để thực hiện nhiều hoạt động mang lại hiệu quả cao nhất cho cộng đồng xã hội.

Các hoạt động tình nguyện bảo vệ môi trường, hiến máu nhân đạo, chăm sóc các đối tượng yếu thế cũng được các cơ sở đoàn tích cực triển khai được đủ luận đánh giá cao. Để đơn vị, địa phương tiếp tục phát huy vai trò, tham gia giải quyết các nhiệm vụ phát sinh trong cộng đồng dân cư, bảo đảm tính thiết thực, tiết kiệm, an toàn. Qua đó, tạo sự tin tưởng, quan tâm, chăm lo của các cấp ủy đảng, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể và toàn xã hội đối với sự trưởng thành của thế hệ trẻ.

KUÂN PHƯƠNG



Đoàn viên, thanh niên hướng dẫn người dân làm thủ tục để nghị cấp căn cước công dân gắn chip điện tử.

Xác định rõ việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh có ý nghĩa rất quan trọng đối với công tác xây dựng Đảng, thời gian qua, Đảng ủy, Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) thành phố đã tập trung làm chuyển biến mạnh mẽ năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, vai trò tiên phong, gương mẫu của đội ngũ đảng viên. Xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh, lấy xây dựng "Chi bộ 4 tốt, đảng viên 5 tốt" là hình thức chủ yếu. Tiếp tục thực hiện hiệu quả, rộng khắp, thiết thực việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với nhiệm vụ xây dựng, chỉnh đốn Đảng; đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; xây dựng và thực hiện nghiêm quy chế làm việc, quy chế lãnh đạo các mặt công tác trọng yếu; đồng thời, tích cực đổi mới phương pháp, tác phong, lề lối làm việc. Chỉ đạo thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị, Chỉ thị số 87 của Thường vụ Quân ủy Trung ương về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, thực hiện cuộc vận động "Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ", các chi bộ trực thuộc, từng đảng viên xây dựng kế hoạch, cụ thể hóa các nội dung học tập phù hợp với nhiệm vụ và đảng bộ thực hiện các nội dung đột phá gắn với xây dựng tổ chức đảng vững mạnh, xây dựng cơ

## BAN CHỈ HUY QUÂN SỰ THÀNH PHỐ THÁI BÌNH Xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện

Sau 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã trở thành việc làm thường xuyên trong cán bộ, đảng viên, chiến sĩ Ban CHQS thành phố Thái Bình, tạo thành phong trào thi đua sôi nổi, thúc đẩy hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương.

quan, đơn vị và lực lượng vũ trang thành phố vững mạnh toàn diện. 5 năm qua, Đảng ủy Quân sự thành phố đã phát

động 14 đợt thi đua cao điểm, thi đua đột kích, nhận được sự hưởng ứng, tham gia tích cực của cán bộ, chiến sĩ lực lượng

vũ trang thành phố. Lãnh đạo thực hiện tốt việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII)

gắn với đợt sinh hoạt tư soi, tự sửa bảo đảm nghiêm túc, dân chủ, đoàn kết. Cấp ủy, chỉ huy các cấp thường xuyên quán

triệt và thực hiện nghiêm các quy định của cấp trên về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên.

Sau 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang thành phố đã không ngừng phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ trên cương vị công tác, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương. Công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ được thực hiện tốt; đã bàn giao gần 1.000 thanh niên cho các đơn vị nhận quân, bảo đảm đoàn kết, đúng luật, an toàn tuyệt đối. Lãnh đạo thực hiện nghiêm túc chỉ thị, mệnh lệnh về nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu,

duy trì chặt chẽ các chế độ trực chỉ huy, trực phòng, trực phòng không, trực phòng cháy, nổ, phòng, chống lụt bão, giảm nhẹ thiên tai, tìm kiếm cứu nạn. Phối hợp với Công an thành phố bảo vệ an ninh trật tự, thành lập tổ công tác tăng cường về các xã, phường tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành quy định về quản lý, sử dụng pháo trong dịp Tết Nguyên đán. Hàng năm xây dựng kế hoạch và tổ chức tập huấn cho cán bộ thường trực, cán bộ phụ trách đơn vị tự vệ tối thiểu đối trường đến đại đội; làm tốt công tác chuẩn bị giáo án, bài giảng, tổ chức huấn luyện bảo đảm nội dung, thời gian, sát với tình hình thực tế. Kết quả kiểm tra, 100% đạt yêu cầu, trong đó có gần 80% đạt khá, giỏi. Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ở Đảng ủy Quân sự thành phố còn được thể hiện thông qua công tác cải cách hành chính, tổ chức tiếp công dân vào ngày thứ năm hàng tuần với thái độ hòa nhã, tận tình, chu đáo trong giải quyết chính sách hậu phương quân đội và giải đáp vướng mắc trong nhân dân. Do đó, nhiều năm qua không có đơn thư khiếu kiện vượt cấp.

Với những thành tích tiêu biểu, Ban CHQS thành phố Thái Bình được Bộ Tư lệnh Quân khu 3 tặng bằng khen về thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, là đơn vị là cờ đầu trong phong trào thi đua quyết thắng.

MINH NGUYỄN



Lãnh đạo Ban CHQS thành phố Thái Bình kiểm tra nội dung Điều lệnh đội ngũ tại hội thao dân quân, tự vệ năm 2021.



Cán bộ, chiến sĩ Ban Chỉ huy Quân sự thành phố Thái Bình tặng gia sản xuất.